



ปีที่ 41 ฉบับที่ 48 วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ครุศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม

จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” และ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล เป็นวิทยากร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555

พศ.ดร.อภิสิทธิ์พร สถิตย์ภาคีกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ในการบรรยายวิชาการในเรื่อง “บทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” และ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” นี้เป็นการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยการสร้างเสริมความรู้ให้แก่สังคม และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ส่วนการบรรยายในครั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้เรียนเชิญ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล วิทยากรชื่อดังมาบรรยายพิเศษ โดยแบ่งเวลาออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้าไปบรรยายที่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ในเรื่อง “บทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ให้แก่คณะครูโรงเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และพ่อแม่ผู้ปกครอง เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 –12.00 น. ในภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30–16.30 น. มาบรรยายที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในเรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมพรหมโยธี จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น

เปลี่ยนแปลงห้องประชุม

โครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา แจ้างถึงทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า การขอขยายเวลา การขอรับทุนอุดหนุน การส่งผลงาน และการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุมจากเดิมห้อง 320 เปลี่ยนเป็นห้องมหาชัย '30

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์



ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

๑. ยกกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ดำเนินวิชาชีพครูในภูมิภาค และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการพัฒนา
๒. สร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิดและนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ เพื่อรองรับการแข่งขัน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ส่งเสริมการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพและหลากหลาย สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ทำนุบำรุง สืบสาน ถ่ายทอดคุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ของชาติ และสามารถสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล
๕. สนับสนุนการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๖. สร้างระบบ กลไกสนับสนุน พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา และการเป็นประชาคมอาเซียน
๗. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคมในมหาวิทยาลัย
๘. เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
๙. พัฒนาสภามหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหาร และประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้โดยรวดเร็ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศ.ดร.สมบัติ อารังธัญวงศ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แม่

เมื่อเกิดมาบนโลกใบนี้ฉันเริ่มจำความได้จวบจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ความทรงจำเก่า ๆ ที่ไม่เคยจะเลือนหายไป แม้กระทั่งปัจจุบันความรู้สึกนั้นยังคงหอมอยู่ในหัวใจเหมือนดอกไม้บานตลอดเวลา ไม่มีวันที่จะเฉาหรือสูญสลายไปกับกาลเวลา แล้ว ก็เหมือนความรู้สึกที่นั่นมันช่างเป็นอะไรที่พิเศษเกินคำบรรยาย แต่น้ำใดที่จะหอมหวานอบอุ่นในจิตใจได้เท่ากับน้ำนมที่กลั่นด้วยใจของแม่ที่ลูกนี้ได้ดื่มกินจนเติบโตใหญ่

ข้อผูกมัดที่ทะนุถนอมสายใยรักที่เชื่อมโยงระหว่างกันและกันบอกถึงความรักอันสูงสุดที่ใครจะได้รับ จวบจนก้าวแรกแห่งชีวิตด้วยแรงแห่งน้ำนมอันบริสุทธิ์ สองเท้าเล็ก ๆ ก้าวอย่างไม่มั่นใจล้มลุกคลุกคลานตลอดทางช่างยากลำบากยิ่งนัก ไม่นานสองมือที่อบอุ่น และประคับประคองร่างกายที่บอบบางให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง แล้วก้าวสำคัญก็ผ่านพ้นไปด้วยดี เหนื่อยเหลือเกินยามหลับไหล น้ำนมที่ดื่มกินสองมือโบกพัดเอาความเย็นให้คลายร้อนตลอดเวลา ยอมอดหลับอดนอน คอยปกป้องคุ้มครองไม่ให้โดนทำร้ายจากสิ่งใด จนกระทั่งเด็กน้อยเติบโตใหญ่ชุกชอนตลอดเวลา ผีเสื้อโบกบินไปตามทุ่งนาอันกว้างใหญ่ หิ่งห้อยกลางคืนส่องแสงรำไร สองปากพริ้วเดือนสอนสั่งให้ระวังอันตราย กาลเวลาผ่านไปช่างรวดเร็วเหลือเกิน จนวันนี้ดูเหมือนอะไร ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ร่างกายที่แข็งแรง เริ่มอ่อนแรงลงไปทุกที

แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่และไม่เคยเปลี่ยนแปลงได้เลย คือ ความหวังใฝ่ฝันให้ต่อกันเสมอ เหมือนเป็นโซ่แห่งความผูกพันคล้องใจทั้งสองดวงไว้ให้เป็นดวงเดียว ถึงเวลาแล้วหนอที่ลูกต้องออกไปเผชิญโลกภายนอก เช่น เรียนต่อระดับปริญญาตรี คำบอกกล่าวดูแลตัวเองให้ดีนะลูก ยังคงวนเวียนอยู่ในใจของลูกเสมอ ลูกไม่เคยลืมคำที่พ่่าสอนสั่งที่แม่บอกไว้ เหนื่อยกายเหนื่อยใจเมื่อยลระลึกเพียงใด พอดูรูปของแม่ก็พอมิแรงสู้ต่อไปในวันข้างหน้า แม่อนาคตยังไม่รู้เป็นเช่นไร ก้าวสำคัญและก้าวแรกที่แม่มอบให้นั้น จะคอยเป็นพลังให้ลูกก้าวต่อไปในอนาคต หยอดหนึ่งน้ำนมขาวบริสุทธิ์ที่แม่กลั่นออกมาจากใจที่อยู่ในเลือดของลูกมิเคย เจือจางสูญสลายไปแต่อย่างใด แต่มันยังคงหมุนเวียนภายในร่างกายของลูกอยู่เสมอ คอยเป็นสิ่งเตือนใจในพระคุณที่ล้นเหลือ ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นยามที่ได้คิดถึงจนถึงทุกวันนี้

ตอนที่แม่ของดิฉันอายุ 53 ปี เป็นผู้หญิงที่พร้อมจะดูแลลูกจะดูแลครอบครัว แม่ของดิฉันไม่เคยมีความสุขในชีวิตเลย เจอแต่ปัญหาไม่เว้นแต่ละวัน แม่ต้องเครียดต้องทนทุกข์ทรมานและลำบาก แต่แม่ก็ทำได้เพราะว่าแม่อดทน แม่เป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพ่อทั้งครู และเป็นคนที่ให้ความอบอุ่น ความสุขแก่ลูก ถ้าหากเราไม่มีแม่อยู่ด้วยแล้ว เราจะรู้สึกเสียดายและเสียใจที่ไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่าน มีเด็กหลายคนที่กำลังทำพ่่าแม่ที่ขาดความอบอุ่น แต่เรามีพร้อมทุกอย่าง เราควรทำดีให้แม่ตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่และกว่าเราจะได้ดีและโตมาถึงขนาดนี้ แม่ต้องทุ่มเทขนาดไหนแม่ยากให้ลูกเรียนสูง ๆ แม่พยายามหาเงินเพื่อจะส่งลูกเรียน แม่ไม่ยอมให้ลูกลำบากเหมือนแม่ แม่ส่งลูกเรียนจนจบ แต่สุดท้ายลูกบางคนกลับทำให้แม่ต้องเสียใจ เพราะเรียนไม่จบสิ่งเหล่านี้ทำให้แม่หมดกำลังใจที่จะสู้ ณ เวลานี้แม่ของดิฉันต้องคิดมากและเป็นห่วงว่าเรานั้นจะเหลวไหลไม่ตั้งใจเรียน แต่ตอนนี้ซึ่งดิฉันก็คิดได้แล้วว่า ทำให้เขาเสียใจนั้นเป็นยังไง

ดิฉันอยากให้ลูกทุก ๆ คนคิดและถามใจตัวเองว่าลูกบอกรักแม่หรือยังและรักแม่หรือเปล่า ดูแลแม่ดีหรือยัง และตอนนี้ทำให้แม่กลัวใจ หรือเปล่ารีบทำความดีตอนนี้ ก่อนที่แม่จะไม่ได้อยู่กับเราก่อนที่แม่จะจากไป เกรงกรรมมีจริงเราทำอะไรไว้กับแม่พอเรามีลูก ลูกของเราจะทำกับเราอย่างไรกับแม่ อยากให้ลูกทุกคนมีจิตสำนึก บางที่เรายืนอยู่จุดนี้เพราะใคร อยากให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรง อย่าให้โรคภัย มาเบียดเบียนอยากให้แม่อยู่กับฉันไปนาน ๆ และดิฉันอยากบอกแม่ว่าลูกขอโทษที่เคยไม่เชื่อฟังและไม่เคยดูแลเอาใจใส่แม่ ต่อไปนี้หนูจะดูแลแม่จะเป็นคนดีตั้งใจเรียนเพื่อแม่

คำว่า “แม่” คือทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง เป็นคำที่มีความหมายมากกว่าการเป็นคำในพจนานุกรม เป็นคำที่มีความหมายมากกว่าคำพูด เป็นคำที่มีความหมายมากกว่าการเขียน โดยแม่เป็นก่อกำเนิดชีวิต

นางสาวสุวรรณา อาหวัง

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกิ่งกมล ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง

ใกล้เข้ามาอีกแล้วกับการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคมนี้ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวนห้าท่านนำทีมโดย รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์ รศ.วรรณณี ธรรมโชติ รศ.จรรยา ขอพลอยกลาง ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ์ และผศ.โนรี ใจใส ทีมงานส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา กำลังตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต

ส่วนทีมนี้ก็กำลังตัวเป็นเกลียวอยู่เช่นกัน นั่นคือทีมงานเลขานุการของการประชุมสภามหาวิทยาลัย กำลังเร่งเตรียมงานการประชุมวันเดียวสี่สภา ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคมนี้ ทั้งสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นครั้งแรกที่นัดคณะกรรมการทั้งหมดร่วมประชุมพร้อมกัน ณ โรงแรม ทวินโลดส์ ตั้งแต่เวลา 09 .00 น. เป็นต้นไป

ทีมนี้ก็ตัวเป็นเกลียวไม่แพ้กัน สำหรับทีมกรรมการฝ่ายดำเนินงานเตรียมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขณะนี้ทีมงานได้เดินเครื่องในส่วนของการฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบมาฝึกเดิน ฝึกรับงานกัน อย่างเข้มข้น งานนี้ทีมฝึกนักศึกษาต้นแบบที่นำทีมโดย ผศ.สุชาติา การะกรณ์ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างसान อาจารย์นุชนารถ กฤษณรมย์ อาจารย์นราธิป ธีรธนาธร อาจารย์มรกต โกมลดิษฐ์ อาจารย์ชลินธร ธาณิรัตน์ อาจารย์นิภารัตน์ นกตรีพงศ์ คงจะเหนื่อยกันพอควรกว่าจะได้นักศึกษาต้นแบบให้ออกมา “เป๊ะ” สมกับจะไปเป็นต้นแบบให้แก่พี่ๆบัณฑิต

นอกจากนี้ทีมผู้เบิกตัวบัณฑิต ได้มีโอกาสฝึกซ้อมไปพร้อมๆกับนักศึกษาต้นแบบเช่นกัน โดยเฉพาะ นักเบิกตัวมือใหม่ ที่ได้รับการไว้วางใจจากคณะต่างๆ คัดมาทำหน้าที่เบิกตัวบัณฑิตของตนเอง ทั้งอาจารย์ สุณา ผาด่านแก้ว อาจารย์สุภาวดี นานซ่า อาจารย์กนกภักดี สวัสดิวงศ์ อาจารย์จิตติมา ดำรงวัฒนะ อาจารย์มณฑกานต์ ทองสม ผศ.ชนิษฐา กิรติภัทรกาญจน์ อาจารย์พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุล อาจารย์ มณฑกา วีระพงศ์ อาจารย์พีรพงศ์ สุจริตพันธ์ แต่ละท่านตั้งใจกันเกินร้อยที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

อย่าลืมนะคะวันนี้มีการบรรยายที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เรียนเชิญดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล วิทยากรชื่อดังมาบรรยายพิเศษ ภาคเช้าจะไปบรรยายที่โรงเรียนพรหมศรีพิทยาคม เรื่อง “บทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” เวลา 10.00 -12.00 น. ภาคบ่าย(13.30-16.30 น.) กลับมาบรรยายต่อที่ ม.ราชภัฏ นครฯ ในเรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” สนใจร่วมฟังได้ที่ห้องประชุมพรหมโยธี

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยคำคมสอนใจ “แม่อยากให้ลูกยิ้ม และอยู่กับโลกด้วยความรัก ยิ้มอาจจะไม่ชนะทุกสิ่ง ยิ้มมากๆอาจจะดูเหมือนคนบ้า แต่มันก็ดีกว่าหน้าบึ้งหน้างอเป็นไหนๆ” สวัสดิ์ดีคะ